



ข่าวประชาสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000  
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 หน้า 24 มูลค่าข่าว 197,274.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# สถาบันผลิตครูค้ำเบ็ดทางวิศวะเป็นครู สพฐ.มองต่างมั่นใจได้ครูที่มีความรู้แน่น

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะเปิดให้ผู้จบปริญญาตรีสายวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยได้เช่นเดียวกับคนที่จบครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์นั้น **รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ** คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า ตนมองว่าคนที่จบวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีแค่ความรู้ในศาสตร์ตนเองเท่านั้น ไม่รู้จักวิธีการสอน และไม่ได้เก่งไปกว่าคนที่จบครูของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดูได้จากคะแนนแอดมิชชัน ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ที่เด็กสายครุมีคะแนนสูงมากกว่าเด็กวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์หลายคน อีกทั้งเด็กเหล่านั้นก็ไม่ได้สอบวัดความถนัดทางวิชาชีพครู หรือแพด 5 ด้วยแล้วจะรับประกันได้อย่างไรว่าจะมาเป็นครูที่ดีได้

**ผศ.ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์** คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า การเปิดทางดังกล่าวจะช่วย

เติมเต็มการสอนสะเต็มศึกษาได้ 10-20% ซึ่งตนยังเชื่อมั่นว่าครูด้านวิทยาศาสตร์ที่ผลิตกันอยู่เวลานี้ มีความสามารถพอที่จะสอนสะเต็มศึกษาได้ นอกจากนี้ยังเป็นห่วงว่าคนที่จบวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ หากต้องมาเป็นครูช่าง น่าจะไม่เหมาะสม เพราะหลักสูตรที่เด็กเหล่านี้เรียนมาเน้นการออกแบบและการคำนวณ ขณะที่ครูช่างต้องเน้นปฏิบัติค่อนข้างมาก

ด้าน **นายการุณ สกุลประดิษฐ์** เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงกรณีที่มีความกังวลว่า การเปิดช่องดังกล่าวจะทำให้เด็กไม่ยอมมาเรียนครูที่ต้องใช้เวลาเรียนถึง 5 ปีว่า เรื่องนี้อยู่ที่มุมมอง แต่ตนเชื่อว่าการคัดเลือกครูด้วยวิธีนี้จะทำให้เราได้คนที่มีความรู้ที่ตรงและอยากเป็นครูจริงๆ และก็ไม่ได้ไปกีดกันเด็กที่อยากเป็นครูแล้วเรียนสายครุโดยตรง ที่สำคัญตนยังมีความเชื่อมั่นในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งครูทุกคนต้องมี เพราะครูที่เข้ามาโดยที่ยังไม่มีใบอนุญาตก็ต้องได้รับการอบรม เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องเช่นกัน.



